



ประกันห่วงใยเที่ยวปีใหม่



ในช่วงปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมประกันชีวิตไทยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน จึงขอแนะนำให้ประชาชนทำประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุก่อนเดินทาง และสำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้แล้ว กรุณาตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้ว่ายังมีผลบังคับอยู่ หรือถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยแล้วหรือไม่ เพื่อความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดการเดินทาง

น.ส.วรรณภา อุทยานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ผู้ที่เตรียมเดินทางได้ตรวจสอบอายุความคุ้มครองกรมธรรม์ คือ การประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นอกจากนี้จะคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารแล้ว ยังคุ้มครองความผิดกฎหมายอีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถในช่วงเทศกาลอย่างเร่งด่วน สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันภัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5544-2918 และ 08-1174-8994 หรือสายด่วนประกันภัย 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง

นางบุษรา อังภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก

เดินทางออกต่างจังหวัด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ จากสถิติของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนดังกล่าวจะมีผู้ทำประกันชีวิตค่อนข้างน้อย โดยช่วงปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นถึง 366 ราย แต่มีผู้ทำประกันชีวิตเพียง 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.41 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการทำประกันชีวิตของประเทศ (ร้อยละ 35) มียอดรวมค่าสินไหมประกันชีวิตทั้งสิ้นเพียง 38.62 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้แล้ว ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยของท่านว่ายังมีผลบังคับอยู่หรือไม่ เนื่องจากหากชำระเบี้ยประกันภัยจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมประกันชีวิตจากบริษัทได้ และสำหรับผู้ที่ยังไม่ประกันชีวิตก็สามารถเลือกซื้อ

ความคุ้มครองได้กับตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ สุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต โดยทำประกันชีวิตอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจเป็นการซื้อประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไป หรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งโดยทั่วไปจะมีเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างถูกเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 1,000 บาท แต่ความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาท และยังได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนดไว้ด้วย หรือประกันภัย 200 เพื่อรายย่อย (ไมโครอินซัวร์นซ์) ที่มีเบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี แต่คุ้มครองการเสียชีวิต 100,000 บาท เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

ส่วนค่ายบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นอกจากนี้ยังดำเนินงานในเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

จากการใช้รถใช้ถนน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจะเดินทางไปกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด ทำให้มีปริมาณรถสัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีปริมาณการใช้รถสูงกว่ารถประเภทอื่น จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์และลดอุบัติเหตุ โดยได้ร่วมกับกรมการขนส่งทาง

บก จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย โดยให้บริการประชาชนในการตรวจสภาพความพร้อม เบื้องต้นและเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี ซึ่งให้บริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และ ตรอ. ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 134 จุดบริการทั่วประเทศ ช่วงกลางเดือนหน้าควม จนถึงช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

นอกจากนี้ในช่วงปีใหม่นี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ออกจุดบริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำเอกสารณรงค์ ที่มี ส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น แผนที่ทางหลวง นำดื่ม ยาทม่อง พิมเสน หมวกรอง ใน และผ้าเย็นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนนโยบายสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยการจัดกิจกรรม สวมหมวกกันน็อกไม่ถูกจับ เพื่อคนขับคนซ้อนปลอดภัย โดยผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อถูก จับ ปรับ สามารถนำไปเสร็จมาแสดงเพื่อซื้อหมวก นิรภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ในราคา พิเศษ เพียง 99 บาท ตามจุดบริการต่างๆ รวมทั้ง สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ปีใหม่ตาย เป็นศูนย์" โดยร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและมูลนิธิ รัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อป้องกันการ สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด ได้ร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกัน ภัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สมาคม ประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และ สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกัน ภัย รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิ ดขึ้นในสังคมไทย

ขณะที่ค่ายบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน บุคคล (แบบครอบครัว) P.A. Family มาแนะนำเสนอ ซึ่งให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและผลประโยชน์ค่ารักษา พยาบาลจากอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความอุ่นใจตลอดการ เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดปี

โดยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบครอบครัว) P.A. Family มีจุดเด่นด้านความ คุ้มครองที่สามารถเลือกให้ครอบครัวสมาชิกใน ครอบครัวได้ถึง 7 คนในกรมธรรม์เดียว เมื่อสมาชิก คนใดคนหนึ่งในการครอบครัวเป็นผู้ถือกรมธรรม์หลัก แล้ว สมาชิกที่เหลือก็สามารถซื้อเพิ่มได้ทันทีพร้อม

กับได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 10% ต่อคน ทั้งยัง สามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้อย่างอิสระ ตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งมีให้เลือกถึง 7 แผนความคุ้มครอง แต่ต้องไม่เกินแผนความคุ้มครอง ของผู้ถือกรมธรรม์หลัก

สำหรับความคุ้มครองของแบบประกันอุบัติเหตุ นี้ ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เป็น ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท (สำหรับแผน 7) โดยไม่ต้องสำรอง จ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เมื่อใช้บริการกับ โรงพยาบาลคู่สัญญา เพียงแค่แสดงบัตร Easy P.A. Creditคู่กับบัตรประชาชนเท่านั้น จึงเพิ่มความสะดวก ให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ การสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด ถึง 2,000,000 บาท (สำหรับแผน 7) และหาก เหตุดังกล่าวเกิดจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย ก็ยังได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (สำหรับแผน 7) รวมถึงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจาก การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ก็ได้รับความ คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท (สำหรับแผน 7)

ทั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์หลักจะต้องมีอายุตั้งแต่ 16-75 ปี เบี้ยประกันรายปีเริ่มต้นที่ 700 บาท (สำหรับแผน 1) ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว หากเป็นบุตร ต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน-25 ปี หากเป็นบิดา มารดา หรือพี่น้องที่นามสกุลเดียวกัน ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี ซึ่งค่าเบี้ยประกันรายปีเริ่ม ต้นที่ 630 (สำหรับแผน 1) และสามารถซื้อได้โดย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ส่วนค่ายบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตำรวจทางหลวงตั้งจุดบริการ ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับบ้านในช่วง เทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการทางหลวงตามสถาน ที่ต่างๆ โดยพนักงานกรุงเทพประกันภัยได้ลงพื้นที่ ตามจุดบริการ เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำด้านการเดินทางในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุ หรือรถเสีย นอกจากนี้ กรุงเทพประกัน ภัยยังได้เตรียมนำดื่มกรุงเทพประกันภัย ที่จัด ทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการประชาชนระหว่าง การเดินทาง 15 จุดบริการทางหลวงเทศกาล ปีใหม่ 2558 1.ที่พักรถมอเตอร์เวย์ ชลบุรี 2.ชลบุรี 3.ทับกวาง (สระบุรี) 4.จ้อหอ (นครราชสีมา) 5.อยุธยา 6.เชียงราย 7.ลำปาง 8. นครสวรรค์ 9.กำแพงเพชร 10.อุตรดิตถ์ 11.ตาก 12.พิษณุโลก 13.เพชรบุรี 14.นครศรีธรรมราช (ท่าเรือ) 15.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน)